



ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖
จังหวัดชัยนาท

ตามที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดให้มีการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดีเด่นให้เป็นแบบอย่างแก่ครูทั่วไป สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ครูผู้สอนดีเด่น ให้เกิดการพัฒนาดตนเอง และมีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลเป็นต้นแบบให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพ

บัดนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้

๑. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น (ภาษาอังกฤษ) ได้แก่
นางอุทุมพร เลิศปรีชา ครู โรงเรียนห้วยคราษราษฎร์รังสฤษฎ์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท
๒. ครูผู้สอนการศึกษาพิเศษหรือการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วมดีเด่น ได้แก่
นางสาวปรีศนีย์ นนทะภา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท
สังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
๓. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น ได้แก่
นางสาวรุ่งอรุณ ภาณุโรจน์ ครู โรงเรียนวัดโรงวัว
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
๔. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น ได้แก่
นางเกษกนก มีแดนไม้ ครู โรงเรียนวัดโรงวัว
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
๕. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดีเด่น ได้แก่
นางสาวภารุจิร อิมหมี่ ครู โรงเรียนวัดโรงวัว
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะคัดค้านประกาศนี้ ให้ยื่นคำคัดค้าน โดยให้ทำเป็นหนังสือระบุเหตุผล พร้อมเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อนี้ คำวินิจฉัยของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ให้ถือเป็นที่สุด และผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ จังหวัดชัยนาท จะส่งไปยัง สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายกันต์ธิ์ เมืองศรี)
ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท